

-สำเนา-

รายงานการประการประชุมสภาเทศบาลตำบลอุ่มเม่า
 ประชุมสมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ครั้งที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๒
 ลงวันที่ ๓๐ เดือนพฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๒
 ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลอุ่มเม่า
 เริ่มประชุมเวลา ๐๙.๓๐ น.

ผู้มาประชุม

ลำดับที่	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ	หมายเหตุ
๑.	นายนิคม ภูผิวคำ	ประธานสภาเทศบาลตำบลอุ่มเม่า	นิคม ภูผิวคำ	
๒.	นายบุญศรี ภูหงษ์เพชร	รองประธานสภาเทศบาลตำบลอุ่มเม่า	บุญศรี ภูหงษ์เพชร	
๓.	นายสมศักดิ์ เรืองชาญ	สมาชิกสภาเทศบาลตำบลอุ่มเม่า	สมศักดิ์ เรืองชาญ	
๔.	นายประดิษฐ์ ชูสีขวัญ	สมาชิกสภาเทศบาลตำบลอุ่มเม่า	ประดิษฐ์ ชูสีขวัญ	
๕.	นายณรงค์ ภูโชคชัย	สมาชิกสภาเทศบาลตำบลอุ่มเม่า	ณรงค์ ภูโชคชัย	
๖.	นางดอกรักษ์ วงزاری	สมาชิกสภาเทศบาลตำบลอุ่มเม่า	ดอกรักษ์ วงزاری	
๗.	นางเดือนเพ็ญ ภูอวด	สมาชิกสภาเทศบาลตำบลอุ่มเม่า	เดือนเพ็ญ ภูอวด	
๘.	นายบุญทัน ภูกิงเงิน	สมาชิกสภาเทศบาลตำบลอุ่มเม่า	บุญทัน ภูกิงเงิน	
๙.	นายสมควร ภูสมมาตย์	สมาชิกสภาเทศบาลตำบลอุ่มเม่า	สมควร ภูสมมาตย์	
๑๐.	นายสำแดง ชัยยะ	สมาชิกสภาเทศบาลตำบลอุ่มเม่า	สำแดง ชัยยะ	
๑๑.	นายอวยชัย ภูถอดใจ	สมาชิกสภาเทศบาลตำบลอุ่มเม่า	อวยชัย ภูถอดใจ	
๑๒.	นางทานตะวัน สิงห์หาบุตร	เลขานุการสภาเทศบาลตำบลอุ่มเม่า	ทานตะวัน สิงห์หาบุตร	

ผู้ลาประชุม

ลำดับที่	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ	หมายเหตุ
-	-	-	-	

ผู้เข้าร่วมประชุม

ลำดับที่	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ	หมายเหตุ
๑.	นายวิชาญ ภูผิวคำ	นายกเทศมนตรีตำบลอุ่มเม่า	วิชาญ ภูผิวคำ	
๒.	นายประยูร ภูผิวคำ	รองนายกเทศมนตรีตำบลอุ่มเม่า	ประยูร ภูผิวคำ	
๓.	นางสาวน้ำฝน แก้วศิลา	รองนายกเทศมนตรีตำบลอุ่มเม่า	น้ำฝน แก้วศิลา	
๔.	นายสมยงค์ แพลยว	เลขานุการนายกเทศมนตรี	สมยงค์ แพลยว	
๕.	นายสายทอง ภูมีนา	ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี	สายทอง ภูมีนา	
๖.	นางสาวบุญญา ฆารพวง	ปลัดเทศบาลตำบลอุ่มเม่า	บุญญา ฆารพวง	
๗.	นางสาวศุทธาธิณี ปินะกาโน	ผู้อำนวยการกองการศึกษา	ศุทธาธิณี ปินะกาโน	

/หัวข้อประชุม.....

หัวข้อประชุม

เมื่อได้เวลาประชุมแล้วเลขานุการในที่ประชุมได้ให้สัญญาณเรียกสมาชิกสภาเทศบาลตำบลลุ่มเม่าเข้าห้องประชุม ในการประชุมครั้งนี้มีสมาชิก จำนวน ๑๑ คนมาประชุมครบทั้งจำนวน เมื่อครบองค์ประชุมแล้วขอดำเนินการตามระเบียบวาระการประชุมต่อไป

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องที่ประธานจะแจ้งต่อที่ประชุม
ประธานฯ สำหรับวันนี้เป็นการประชุมสมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ครั้งที่ ๒ ประจำปี ๒๕๖๒ สมาชิกสภา มาประชุมครบทั้งจำนวน จึงขอให้ที่ประชุมทราบ

ที่ประชุม รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องรับรองรายงานกาประชุม
ประธานฯ สำหรับรายงานการประชุมสมัยวิสามัญ สมัยที่ ๑ ครั้งที่ ๒ ประจำปี ๒๕๖๒ เลขานุการสภา ได้แจกจ่ายให้กับสมาชิกสภาเทศบาลตำบลลุ่มเม่าทุกท่านล่วงหน้าไปแล้วไม่น้อยกว่าสามวัน สมาชิกสภาคงได้ตรวจสอบรายงานการประชุมแล้ว มีสมาชิกสภาท่านใดจะขอแก้ไข เพิ่มเติม รายงานการประชุมหรือไม่ ถ้าไม่มีขอมติรับรองรายงานการประชุมสมัยวิสามัญ สมัยที่ ๑ ครั้งที่ ๒ ประจำปี ๒๕๖๒ โดยการยกมือ

ที่ประชุม มีมติรับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้วเป็นเอกฉันท์

ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องกระทู้ถาม
ประธานฯ สำหรับวาระนี้ มีสมาชิกสภาเทศบาลตำบลลุ่มเม่า ท่านใดมีเรื่องที่จะกระทู้ถาม คณะผู้บริหาร หรือไม่เชิญครับ

สท.อวยชัย เรียนประธานสภา สมาชิกสภาเทศบาลตำบลลุ่มเม่าทุกท่าน ผมนายอวยชัย ภูถ้อย สมาชิกสภาเทศบาลตำบลลุ่มเม่า เขต ๒ ขอเรียนถามคณะผู้บริหารเกี่ยวกับงานก่อสร้างประปาที่อยู่ เขต ๒ ผังท่อกลับเรียบร้อยแล้วพอดีฝนตกทำให้เห็นท่อโผล่ขึ้นมา ผมขอฝากท่านประธานสภานำเรียนคณะผู้บริหารเพื่อแก้ไขต่อไป ขอขอบคุณครับ

ประธานฯ สำหรับเรื่องนี้ผมขอเชิญคณะผู้บริหารได้ชี้แจงรายละเอียดต่อที่ประชุมเชิญครับ

นายกเทศมนตรี เรียนประธานสภา สมาชิกสภาเทศบาลตำบลลุ่มเม่าทุกท่าน ผมนายวิชาญ ภูผิวคำ นายกเทศมนตรีตำบลลุ่มเม่า สำหรับเรื่องประปาเป็นโครงการเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ โดยประมูลงานในระบบอิเล็กทรอนิกส์ ในการประมูลเทศบาลจะไม่ทราบข้อมูลผู้ยื่นจนกว่ากระบวนการจะแล้วเสร็จ ซึ่งผมก็พยายามแก้ไขปัญหาระงับน้ำในเขต ๒ ผมได้แต่งตั้งช่างผู้ควบคุมงาน ตามที่ท่าน สท.อวยชัย ภูถ้อย ได้นำเรียนต่อสภาเป็นปัญหาพียงเกิด ซึ่งการฝังท่อก็ได้กำหนดในรูปแบบรายงาน ถ้าผู้รับจ้างทำไม่ถูกต้อง ผมจะได้แจ้งให้ช่างตรวจสอบ และทางคณะกรรมการตรวจรับก็จะสั่งให้ดำเนินการแก้ไขให้ถูกต้องต่อไป ซึ่งโครงการนี้ยังไม่ส่งมอบงาน ขอขอบคุณสมาชิกสภาที่ช่วยสอดส่องดูแลการดำเนินงานโครงการในหมู่บ้าน จึงขอนำเรียนให้ที่ประชุมทราบ

ที่ประชุม รับทราบ

ประธานฯ สมาชิกสภาเทศบาลตำบลลุ่มเม่า ท่านใดมีเรื่องที่จะกระทู้ถาม คณะผู้บริหารหรือไม่เชิญครับ ถ้าไม่มีผมขอไประเบียบวาระที่ ๔ ต่อไป

/ระเบียบวาระที่ ๔.....

ระเบียบวาระที่ ๕**เรื่องที่คณะกรรมการที่สภาท้องถิ่นตั้งขึ้นพิจารณาเสร็จแล้ว**

-ไม่มี-

ระเบียบวาระที่ ๕**เรื่องที่เสนอใหม่****๕.๑ เรื่องพิจารณาอนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒**

ประธานฯ

สำหรับเรื่องนี้ขอเชิญนายกเทศมนตรีตำบลอู่เม่าได้ชี้แจงรายละเอียดต่อที่ประชุมเชิญครับ

นายกเทศมนตรี

เรียนประธานสภา สมาชิกสภาเทศบาลตำบลอู่เม่าทุกท่าน ผมนายวิชาญ ภูผิวคำ นายกเทศมนตรีตำบลอู่เม่า ตามที่ได้รับแจ้งความประสงค์ของอนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ จากทางกองการศึกษา ผมจึงขอมอบให้ผู้อำนวยการกองการศึกษา ได้ชี้แจงรายละเอียดให้ที่ประชุมทราบเพื่อประกอบการพิจารณาต่อไป

ผอ.กองการศึกษา

เรียนประธานสภา สมาชิกสภาเทศบาลตำบลอู่เม่าทุกท่าน ดิฉันนางสาวศุทธาธิณี ปินะกาโน ผู้อำนวยการกองการศึกษา ขอชี้แจงรายละเอียดให้ที่ประชุมทราบ ดังนี้ เนื่องจากกองการศึกษา มีความประสงค์ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ แผนงานการศึกษา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภทค่าครุภัณฑ์ รายการ ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงซ่อมแซมครุภัณฑ์ ไม่ได้ตั้งงบประมาณไว้จ่าย จึงขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒

ข้อพิจารณา

ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ แผนงาน การศาสนาและวัฒนธรรมและนันทนาการ งานกีฬาและนันทนาการ หมวดค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ รายการโครงการแข่งขันกีฬาตำบลอู่เม่าด้านยาเสพติด ตั้งไว้ ๒๐,๐๐๐ บาท ขอโอนลด จำนวน ๑๕,๐๐๐ บาท งบประมาณคงเหลือหลังโอน จำนวน ๕,๐๐๐ บาท เพื่อไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ โดยมีค่าชี้แจงประกอบงบประมาณ ดังนี้

ตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่

๑. หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภทค่าครุภัณฑ์ รายการ ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงซ่อมแซมครุภัณฑ์ ตั้งไว้ ๑๕,๐๐๐ บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สิน ครุภัณฑ์ที่ชำรุดเสียหายจำเป็นต้องบำรุงรักษาและซ่อมแซม เพื่อให้สามารถงานได้ตามปกติ (วงเงินเกิน ๕,๐๐๐ บาท/ครั้ง) เช่น คอมพิวเตอร์ เครื่องปรับอากาศ โต๊ะ เก้าอี้และครุภัณฑ์อื่น ที่อยู่ในความรับผิดชอบของกองการศึกษา ปรากฏในแผนงานการศึกษา

ข้อกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง

ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๑ ข้อ ๒๗ กำหนดให้ “การโอนงบประมาณรายจ่ายในหมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้างที่ทำให้ลักษณะปริมาณคุณภาพเปลี่ยน หรือโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ให้เป็นอำนาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น”

/ประธานฯ.....

ประธานฯ ตามที่ผู้อำนวยการกองการศึกษา ได้ชี้แจงรายละเอียดให้ที่ประชุมไปแล้วมีสมาชิกท่านใดมีข้อสงสัยที่จะซักถามหรือไม่เชิญครับ ถ้าไม่มีสมาชิกท่านใดจะสอบถาม ผมขอมติเห็นชอบอนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ตามที่ผู้อำนวยการกองการศึกษา เสนอโดยการยกมือ

ที่ประชุม มีมติเห็นชอบตามที่เสนอเป็นเอกฉันท์

๕.๒ เรื่องพิจารณาอนุญาตปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดบูรพาโคกเครือ

ประธานฯ สำหรับเรื่องนี้ขอเชิญนายกเทศมนตรีตำบลอู่เม่าได้ชี้แจงรายละเอียดต่อที่ประชุมเชิญครับ
นายกเทศมนตรี เรียนประธานสภา สมาชิกสภาเทศบาลตำบลอู่เม่าทุกท่าน ผมนายวิชาญ ภูผิวค่านายกเทศมนตรีตำบลอู่เม่า สำหรับเรื่องพิจารณาอนุญาตปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดบูรพาโคกเครือ ผมจึงขอมอบให้ผู้อำนวยการกองการศึกษา ได้ชี้แจงรายละเอียดให้ที่ประชุมทราบเพื่อประกอบการพิจารณาต่อไป

ผอ.กองการศึกษา เรียนประธานสภา สมาชิกสภาเทศบาลตำบลอู่เม่าทุกท่าน ดิฉันนางสาวศุทธาธิณี ปินะกาโนผู้อำนวยการกองการศึกษา ขอชี้แจงรายละเอียดให้ที่ประชุมทราบ ดังนี้ ตามที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลอู่เม่า สังกัดเทศบาลตำบลอู่เม่า ได้รับการถ่ายโอนภารกิจด้านการศึกษาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กจากกรมการศาสนา จำนวน ๓ ศูนย์ คือ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดสว่างอารมณ์ หมู่ที่ ๑ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดบูรพาโคกเครือ หมู่ที่ ๓ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดโพธิ์ศรีท่างาม หมู่ที่ ๙ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อแบ่งเบาภาระการเลี้ยงดูเด็กเล็กในท้องถิ่น และเป็นการสนับสนุนการศึกษาของเด็กอนุบาลและปฐมวัย ตามนโยบายของรัฐบาล นั้น
ข้อเท็จจริง

กองการศึกษา ได้รับรายงานจากศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดบูรพาโคกเครือ แจ้งว่า จำลิตริยยุทธพล ภูบัวคำ หน่วยบัญชาการทหารมหาดเล็กรักษาพระองค์ ได้แจ้งความประสงค์มีจิตศรัทธาช่วยเหลือให้ความอนุเคราะห์ในการสนับสนุนงบประมาณซ่อมแซมปรับปรุงอาคารเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดบูรพาโคกเครือ ประกอบกับอาคารเรียนดังกล่าวได้มีอายุการใช้งานเป็นเวลานานซึ่งมีการทรุดโทรม และชำรุดมากแล้ว จึงขอรายงานพร้อมขออนุญาตปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดบูรพาโคกเครือ อาทิเช่น หน้าต่างอาคารเรียน ฝ้าเพดาน ฯลฯ เพื่อเป็นการป้องกันอันตรายและสร้างความปลอดภัยให้แก่เด็กนักเรียนและผู้ปฏิบัติงานภายในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดบูรพาโคกเครือ

สท.สมศักดิ์ เรียนประธานสภา สมาชิกสภาเทศบาลตำบลอู่เม่าทุกท่าน ผมนายสมศักดิ์ เรื่องขานุญาตสมาชิกสภาเทศบาลตำบลอู่เม่า เขต ๒ ผมเห็นว่าเป็นเรื่องดีที่มีผู้มีจิตศรัทธาช่วยเหลือให้ความอนุเคราะห์ในการสนับสนุนงบประมาณซ่อมแซมปรับปรุงอาคารเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดบูรพาโคกเครือ ซึ่งเทศบาลตำบลอู่เม่า ก็มีงบประมาณไม่เพียงพอในการดำเนินการขอขอบคุณครับ

/ประธานฯ.....

ประธานฯ ตามที่ผู้อำนวยการกองการศึกษา ได้ชี้แจงรายละเอียดให้ที่ประชุมไปแล้วมีสมาชิกท่านใดมีข้อสงสัยที่จะซักถามหรือไม่เชิญครับ ถ้าไม่มีสมาชิกท่านใดจะสอบถาม ผมขอมติเห็นชอบอนุญาตปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดบูรพาโคกเครือ ตามที่ผู้อำนวยการกองการศึกษา เสนอโดยการยกมือ

ที่ประชุม มีมติเห็นชอบตามที่เสนอเป็นเอกฉันท์

ระเบียบวาระที่ ๒

ประธานฯ

นายกเทศมนตรี

เรื่องอื่น ๆ

มีสมาชิกท่านใดมีเรื่องที่จะเสนอที่ประชุมหรือไม่

เรียนประธานสภา สมาชิกสภาเทศบาลตำบลลุ่มเม่า ทุกท่าน ผมนายวิชาญ ภูผิวค่านายกเทศมนตรีตำบลลุ่มเม่า มีเรื่องที่จะเสนอต่อที่ประชุม ดังนี้

๑. เรื่องประชาชนประสบวาตภัย

ด้วยเทศบาลตำบลลุ่มเม่า ได้ประสบวาตภัยในพื้นที่เทศบาลตำบลลุ่มเม่า ในวันที่ ๒๘ มีนาคม ๒๕๖๒ ทำให้ที่อยู่อาศัยได้รับความเสียหาย จำนวน ๑๖๗ ครัวเรือน และมีชาวบ้านบางรายไม่พอใจ การให้การช่วยเหลือของเทศบาลตำบลลุ่มเม่า ว่าได้น้อยไม่เหมาะสมกับความเสียหาย ซึ่งการสำรวจเบื้องต้นทางงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ได้ออกสำรวจและกองช่าง ก็จะประเมินความเสียหายเป็นรอบที่ ๒ และเสนอต่อคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริง และเสนอคณะกรรมการศูนย์ปฏิบัติการช่วยเหลือประชาชนของเทศบาลตำบลลุ่มเม่า ซึ่งมีเจ้าหน้าที่จากอำเภอเป็นกรรมการร่วมด้วย ๒ ท่าน ประชุมเพื่อพิจารณาช่วยเหลือซึ่งทางเทศบาลได้เรียกเจ้าตัวมาคุยกันรอบ ๒ แล้วก็ได้ตกลงรับตามที่ช่างออกไปประเมินรอบ ๒ ก็ยังไม่พอใจและไปร้องเรียนที่ศูนย์ดำรงธรรมอำเภออย่างตลาด และทางอำเภอแจ้งให้เทศบาลชี้แจงข้อเท็จจริง และผมก็ได้มอบหมายให้นิติกรตอบข้อเท็จจริงอำเภอไปแล้ว จึงขอเรียนให้ที่ประชุมทราบ

ประชาชนเทศบาลตำบลลุ่มเม่า ได้ประสบวาตภัยครั้งที่ ๒ เมื่อวันที่ ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๖๒ ให้ที่อยู่อาศัยได้รับความเสียหาย จำนวน ๗ ครัวเรือน และได้อนุมัติใช้เงินงบกลางประเภทเงินสำรองจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ จำนวน ๙,๐๙๙ บาท จึงขอเรียนให้ที่ประชุมทราบ

๒. เรื่องถนนที่มีผลกระทบจากฝนตก

หนองอุดมผมได้ออกไปสำรวจ ปรากฏว่า คันคู ท่อลอด ชำรุด จึงทำให้ถนนชำรุด ซึ่งงบประมาณโครงการขอลอกหนองอุดม ไม่ใช่งบประมาณของเทศบาล เป็นงบประมาณของจังหวัดดำเนินการ ซึ่งผมจะได้ประสานไปที่จังหวัดเพื่อให้ผู้รับจ้างแก้ไขงานต่อไป จึงขอเรียนให้ที่ประชุมทราบ

๓. เรื่องการร้องทุกข์

มีชาวบ้านได้เข้ามาร้องทุกข์เกี่ยวกับการปิดกั้นทางเข้าที่นา ผู้ได้รับความเดือดร้อนก็เลยมาร้องทุกข์ต่อเทศบาล อยากทำถนนเข้านา ซึ่งตรงข้างรั้วมีคลองใส่ไถ่จะใช้วางท่อ ถมดินทำถนนโดยจะใช้งบประมาณของตนเอง จึงขอเรียนให้ที่ประชุมทราบ

๕. เรื่องเงินเหลือจ่ายโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก

เทศบาลตำบลอุ้มเม่า ได้ดำเนินการขอใช้เงินเหลือจ่ายโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ทำต่อจากสายเดิมจากวัดป่าร่มเย็น – บ้านดอนตู และเทศบาลตำบลอุ้มเม่าได้ทำการประมูลงานในระบบอิเล็กทรอนิกส์ และได้ผู้รับจ้างแล้ว เทศบาลจะได้ดำเนินการเรียกผู้รับจ้างมาทำสัญญาต่อไป

ที่ประชุม
ประธานฯ

รับทราบ

มีสมาชิกท่านใด มีเรื่องที่จะเสนอที่ประชุมหรือไม่ ถ้าไม่มีผมขอขอบคุณสมาชิกสภาเทศบาลตำบลอุ้มเม่าทุกท่าน ที่มาประชุมโดยพร้อมเพรียงกันในวันนี้ ขอปิดการประชุม

ปิดประชุมเวลา ๑๒.๐๐ น.

(ลงชื่อ) ทานตะวัน สิงห์หาบุตร ผู้จัดรายงานการประชุม
(นางทานตะวัน สิงห์หาบุตร) เลขานุการสภา ทต.อุ้มเม่า

(ลงชื่อ) นิคม ภูผิวคำ ผู้รับรองรายงานการประชุม
(นายนิคม ภูผิวคำ) ประธานสภา ทต.อุ้มเม่า

คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม

(ลงชื่อ) อวยชัย ภูถอดใจ
(นายอวยชัย ภูถอดใจ)

(ลงชื่อ) บุญศรี ภูหงษ์เพชร
(นายบุญศรี ภูหงษ์เพชร)

(ลงชื่อ) ประดิษฐ์ ชูสีขวัญ
(นายประดิษฐ์ ชูสีขวัญ)

สำเนาถูกต้อง

(นางทานตะวัน สิงห์หาบุตร)
เลขานุการสภาเทศบาลตำบลอุ้มเม่า